

Số: 26

Ngày 10/7/2023

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Bản tin văn bản pháp luật số 26 xin giới thiệu đến các đơn vị một số văn bản mới ban hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và văn bản của TTXVN:

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Thông tư này áp dụng từ 01/4/2023.

Bộ Y tế ban hành Thông tư 13/2023/TT-BYT quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước cung cấp. Cụ thể, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu như sau: Cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng I mức giá từ 100.000 - 500.000 đồng; các cơ sở khám chữa bệnh khác mức giá từ 30.500 - 300.000 đồng.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Theo đó, trong năm học 2022-2023, học sinh đang theo học tại các trường Mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông dân lập, tư thục thuộc khu vực thành thị được hỗ trợ 90.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh theo học tại các mầm non, trung học cơ sở dân lập, tư thục trên địa bàn các xã miền núi được hỗ trợ 15.000 đồng/học sinh/tháng, đối với học sinh trung học phổ thông hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/tháng.

Bản tin xin giới thiệu đến các đơn vị Quyết định số 333/QĐ-TTX của Tổng giám đốc TTXVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ

Trân trọng giới thiệu cùng các đơn vị.

# VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

## 1. BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Ngày 24/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Việc lập kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của quốc gia được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Nội dung kế hoạch của địa phương gồm: Mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 5 năm; nhiệm vụ cụ thể theo dự án thành phần từng chương trình mục tiêu quốc gia; khả năng huy động vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: vốn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án tại địa phương; vốn tín dụng; vốn huy động hợp pháp khác; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương; nội dung, hoạt động,

dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo từng hoạt động; danh mục dự án đầu tư.

Nội dung kế hoạch của bộ, cơ quan trung ương gồm: Nội dung, nhiệm vụ, hoạt động, dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo từng hoạt động; danh mục dự án đầu tư; giải pháp tổ chức thực hiện.

Vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm và được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo từng nguồn vốn. Ngân sách trung ương đảm bảo cân đối, bố trí để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo tổng mức đã được Quốc hội phê duyệt trong chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm. Ngân sách địa phương đảm bảo cân đối, bố trí vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/6/2023.

## 2. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA VIÊN

Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Nghị định cũng quy định thanh tra viên là người được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra theo quy định của

pháp luật. Mã số ngạch công chức thanh tra bao gồm: Thanh tra viên cao cấp (mã số: 04.023), Thanh tra viên chính (mã số: 04.024), Thanh tra viên (mã số: 04.025). Thanh tra viên có trách nhiệm: Phải gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật; có trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra viên phải thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra; phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thanh tra viên được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 25% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.

Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra, thành viên của Đoàn thanh tra. Phó Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm giúp Trưởng đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao, phụ trách một số hoạt động của Đoàn thanh tra khi được Trưởng đoàn thanh tra giao. Thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Đoàn thanh tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra bảo đảm cuộc thanh tra được thực hiện đúng pháp luật, đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, thời hạn cuộc thanh tra; giải quyết kịp thời

các phản ánh, kiến nghị của Đoàn thanh tra và các tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra có trách nhiệm đề xuất người tham gia Đoàn thanh tra; giám sát các thành viên Đoàn thanh tra thuộc cơ quan, đơn vị mình; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được người ra quyết định thanh tra giao.

Sau khi kết thúc thanh tra, Kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước, bí mật ngân hàng, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật không được công khai. Việc đăng tải kết luận thanh tra trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phải được thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định về thanh tra lại; giám định, phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát trong hoạt động thanh tra; công khai kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; giải quyết kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra, giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra; tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

### **3. 03 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ**

Ngày 01/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí về điều tra cơ bản về dầu khí; danh mục lô dầu khí; lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí; hợp đồng dầu khí; an toàn trong hoạt động dầu khí; hồ sơ, trình tự, thủ tục triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí; ưu đãi trong hoạt động dầu khí; khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí; quyết toán chi phí hoạt động dầu khí, trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiêu chí lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng dầu khí: Tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu: năng lực kỹ thuật, tài chính, khả năng thu xếp vốn để triển khai hoạt động dầu khí, kinh nghiệm thực hiện các hoạt động dầu khí, hợp đồng dầu khí; tiêu chí về điều kiện kỹ thuật phù hợp với từng lô dầu khí: cam kết công việc tối thiểu; cam kết công việc phát triển mỏ, khai thác; phương án triển khai và công nghệ tối ưu cho hoạt động dầu khí; tiêu chí về điều kiện kinh tế phù hợp với từng lô dầu khí: tỷ lệ chia dầu lãi, khí lãi cho nước chủ nhà, tỷ lệ thu hồi chi phí...

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng dầu khí, trình Bộ Công Thương 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng dầu khí; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng dầu khí; Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Thông báo mời thầu được đăng liên tục trong 05 ngày liên tiếp trên 05 báo phát hành hằng ngày và được đăng tải trên 05 trang mạng thông tin có uy tín, trong đó phải có ít nhất 01 báo phát hành bằng tiếng Anh đăng tải trên mạng thông tin trong nước hoặc nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông báo mời thầu cũng có thể được gửi trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các lô dầu khí trong danh sách mời thầu hoặc trên các trang mạng chuyên cung cấp thông tin về các sự kiện dầu khí trên thế giới.

Nội dung thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí, bao gồm: Đánh giá căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu; đánh giá sự phù hợp của phương pháp đánh giá và tiêu chí lựa chọn nhà thầu; đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào thầu cạnh tranh, hồ sơ đề xuất; xem xét những ý kiến khác nhau (nếu có) của tổ chuyên gia

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

#### **4. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẰNG HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN**

Ngày 03/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Cụ thể, trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến như sau: Đăng tải Quy chế cuộc đấu

giá, Thông báo công khai việc đấu giá, kèm theo danh mục tài sản, hình ảnh, tài liệu liên quan đến tài sản (nếu có) trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá thì được cấp một tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để được hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước thông qua các hình thức thanh toán trực tuyến, cách thức tham gia đấu giá, trả giá và các nội dung cần thiết khác khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước hợp lệ thì được sử dụng tài khoản truy cập để tham gia cuộc đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá mà không truy cập tài khoản đã được cấp để tham gia trả giá theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá thì được coi là không tham gia cuộc đấu giá, trừ

trường hợp bất khả kháng. Thời gian trả giá của cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận với người có tài sản nhưng tối thiểu là 15 phút.

Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, việc xác định người trúng đấu giá được thực hiện như sau: Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống mạng đấu giá ghi nhận; trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức đặt giá xuống thì người trúng đấu giá là người đầu tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc giá đã giảm được hệ thống mạng đấu giá tài sản ghi nhận.

Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

## VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

### 5. CÁCH TÍNH LƯƠNG, PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ NGÀY 01/7/2023

Ngày 26/6/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, đối với cán bộ, công chức, viên chức và

người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được quy định cụ thể tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 Điều 1 của Thông tư, cách tính mức lương, phụ cấp thực hiện như sau:

Công thức tính lương: Mức lương = Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Công thức tính mức phụ cấp:

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung: Mức phụ cấp = (Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng.

Các đối tượng sau đây được áp dụng Thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật: Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; cán bộ, công

chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

## **6. GIÁ GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU TỐI ĐA 04 TRIỆU ĐỒNG TỪ NGÀY 15/8/2023**

Ngày 29/6/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BYT quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước cung cấp.

Theo đó, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu cung cấp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước, bao gồm: Khám bệnh; giường điều trị; các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu (chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật) như sau: Cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng I mức giá từ 100.000 - 500.000 đồng; các cơ sở khám chữa bệnh khác mức giá từ 30.500 - 300.000 đồng; riêng trường hợp mời nhân lực trong, ngoài nước đến khám, tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ.

Khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu (chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế) như sau: Loại 1 giường/phòng giá từ 180.000 - 04 triệu đồng; loại 2 giường/phòng giá từ 150.000 - 03 triệu đồng; loại 3 giường/phòng giá từ 150.000 - 2,4 triệu đồng; loại 4 giường/phòng giá từ 150.000 - 01 triệu đồng.

Cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dịch vụ theo yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sau: Mỗi bác sỹ, chuyên gia khám, tư vấn tối đa 45 người/ngày làm việc 08 giờ; một phòng điều trị theo yêu cầu tối đa 04 giường và phải bảo đảm diện tích sàn xây dựng/giường theo TCVN 4470:2012...

Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm: Xây dựng danh mục và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn y tế, đặc biệt là việc chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú; chuyển tuyến, chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, trang thiết bị y tế theo đúng phác đồ điều trị, phù hợp với tình trạng của người bệnh; bảo đảm số giường bệnh để thực hiện dịch vụ theo yêu cầu tại một thời điểm không quá 20% so với tổng số giường bệnh thực hiện bình quân của năm trước liền kề; các chuyên gia, thầy thuốc giỏi của đơn vị dành tối thiểu 70% thời gian để khám chữa bệnh cho người bệnh có thể bảo hiểm y tế, người không có thể bảo hiểm y tế nhưng không sử dụng dịch vụ theo yêu cầu và hỗ trợ tuyến dưới.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

## **7. HÀ NỘI: HỌC SINH CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬP, TƯ THỰC THUỘC KHU VỰC THÀNH THỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ 90.000 ĐỒNG/HỌC SINH/THÁNG**

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

Nghị quyết này áp dụng đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi. Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội; học viên thuộc đối tượng được giảm học phí đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

Các đối tượng trên được hỗ trợ bằng phần học phí còn lại theo mức học phí năm học 2022-2023 do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với hình thức học và vùng, cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định, cụ thể: Đối với hình thức học trực tiếp, học sinh đang theo học tại các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học

phổ thông dân lập, tư thục thuộc khu vực thành thị được hỗ trợ 90.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh theo học tại các mầm non, trung học cơ sở dân lập, tư thục trên địa bàn các xã miền núi được hỗ trợ 15.000 đồng/học sinh/tháng, đối với học sinh trung học phổ thông hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với học sinh mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông dân lập, tư thục tại khu vực thành thị đã được hưởng chế độ giảm 50% học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP được hỗ trợ 150.000 đồng/học sinh/tháng; đối với học sinh mầm

non; trung học cơ sở được hỗ trợ 50.000 đồng/học sinh/tháng, đối với học sinh trung học phổ thông được hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh/tháng; đối với học sinh theo học tại các trường mầm non, trung học cơ sở, dân lập, tư thục tại khu vực miền núi được hỗ trợ 25.000 đồng/học sinh/tháng, đối với học sinh trung học phổ thông 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

## VĂN BẢN CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

### **8. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ**

Ngày 27/3/2023, TTXVN ban hành Quyết định số 333/QĐ-TTX Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ

Theo đó, Ban Tổ chức - Cán bộ là đơn vị thuộc TTXVN, có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc, đồng thời thực hiện nghiệp vụ về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; số lượng người làm việc, chỉ tiêu lao động hợp đồng; quản lý viên chức, lao động hợp đồng tại các đơn vị thuộc TTXVN, người giữ chức danh, chức vụ và kiểm soát viên tại doanh nghiệp do TTXVN là đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Ban Tổ chức - Cán bộ có nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN trình Chính phủ ban hành; trình Tổng giám đốc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của các đơn vị; tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng giám đốc; thực hiện thủ tục trình Tổng giám đốc điều động, thu nhận, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, chuyển công tác đối với viên chức, lao động hợp đồng; thực hiện quy trình quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc, chức danh lãnh đạo quản lý cấp ban, cấp phòng;



xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, trung hạn và hàng năm cho viên chức và người lao động; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, lao động hợp đồng tại các đơn vị thuộc TTXVN...

Về cơ cấu tổ chức, Ban Tổ chức - Cán bộ có trưởng ban và các phó trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Phó trưởng

ban giúp trưởng ban chỉ đạo, quản lý một số lĩnh vực công tác theo phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng ban và trước pháp luật về kết quả và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2023 và thay thế Quyết định 405/QĐ-TTX ngày 08/5/2009 của Tổng giám đốc TTXVN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

### **ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI KHÁM SỨC KHỎE KHI TUYỂN SINH, TUYỂN DỤNG**

*Bộ Y tế vừa xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn và việc khám sức khỏe; hiện dự thảo đang được lấy ý kiến bằng văn bản đối với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan và toàn văn dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến Nhân dân.*

*Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương với 19 Điều quy định tiêu chuẩn sức khỏe đối với khám sức khỏe để phân loại sức khỏe khi đi học, đi làm việc; khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; khám sức khỏe theo yêu cầu; khám sức khỏe người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam; người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các đối tượng khác; khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp, công việc đặc thù.*

*Thông tư này được áp dụng đối với các đối tượng đề nghị khám sức khỏe, các cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.*

*Theo dự thảo, 4 nhóm công việc đặc thù có quy định cụ thể tiêu chuẩn sức khỏe là lái xe, nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và nhân viên hàng không.*

*Theo đó, tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe mắc một trong các tình trạng bệnh, tật sau thì không đủ điều kiện để lái xe hạng A1, gồm có: đang rối loạn tâm thần cấp; rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi; liệt vận động từ 2 chi trở lên; thị lực nhìn xa đối với 2 mắt nhỏ hơn 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính), nếu còn 1 mắt thị lực nhỏ hơn 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính); rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản đỏ,*

vàng, xanh lá cây; cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng); sử dụng các chất ma túy; sử dụng chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng cho đối tượng khám sức khỏe phải ghi rõ kết quả khám, phân loại sức khỏe của chuyên khoa, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khám và kết quả khám của mình. Căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa, người được cơ sở khám sức khỏe phân công thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe và ký Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ.

Đối tượng đề nghị cấp giấy khám sức khỏe có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh, tật của bản thân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp khi khám sức khỏe; tuân thủ các hướng dẫn, chỉ định của nhân viên y tế trong quá trình thực hiện khám sức khỏe; phải chủ động khám lại sức khỏe sau khi điều trị bệnh, tai nạn gây ảnh hưởng đến sức khỏe; chấp hành yêu cầu khám sức khỏe định kỳ, đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước về y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải hoặc của người sử dụng lao động.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Hình thức đấu giá trực tuyến được thực hiện thông qua trang điện tử nào?

**Trả lời:** Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 quy định tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tổ chức việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến thông qua việc thuê, sử dụng Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Trang thông tin đấu giá trực tuyến được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm Trang thông tin đấu giá trực tuyến

quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

**2. Hỏi:** Những thông tin đơn vị tổ chức đấu giá cần đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến?

**Trả lời:** Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 quy định tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đăng tải Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo công khai việc đấu giá, kèm theo

danh mục tài sản, hình ảnh, tài liệu liên quan đến tài sản (nếu có) trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

**3. Hỏi:** *Cách xác định người trúng đấu giá trực tuyến được thực hiện như thế nào?*

**Trả lời:** Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 quy định tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, việc xác định người trúng đấu giá được thực hiện như sau:

- Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống mạng đấu giá ghi nhận;

- Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức đặt giá xuống thì người trúng đấu giá là người đầu tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc giá đã giảm được hệ thống mạng đấu giá tài sản ghi nhận.

**4. Hỏi:** *Thời gian công bố người trúng đấu giá trực tuyến?*

**Trả lời:** Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 quy định người trúng đấu giá được công bố trên hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc./.